

'ดีอี'สรุป 30 วัน จับโจรไซเบอร์

สนองนายกสั่ง ปรับแผนลุยต่อ

'ดีอี'แถลงผล นายฯ สั่งจับ
โจรไซเบอร์ใน 30 วัน รวม.
ดิจิทัลฯ นำทีมทั้ง'สคบ.-กสทช.-
ปปง.-ไซเบอร์' □ อ่านต่อหน้า 11

● โจรไซเบอร์ □ ต่อจากหน้า 1

แจ้ง ปฏิบัติการไล่ล่าอาชญากรรมออนไลน์
จับทั้งโจร-เว็บพนันกว่าหมื่นราย ล้างบาง
ซิมม้า 8 แสนเบอร์ ลั่นจากนี้ต้องทำให้
ดีขึ้นอีก วางเป้าปิดบัญชีม้าเดือนละแสน
บัญชี เร่งแก้กม.นำเงินที่อายัดมาคืน
ผู้เสียหายโดยเร็ว เดือนคนเปิดบัญชีขาย
โค่นคดีราคานเสี่ยงสูงชนาการไม่ทำธุรกรรม
ด้วย 3 ปี

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่
ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวง
ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
แถลงมาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามข้อสั่งการ
ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มี
นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สุวรรณ ปลัดกระทรวง
ดีอีเอส นายชรัสพันธ์อัทธ ธานีพิพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษา
การเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
พล.ต.ต.เอกภักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ท.วรวัฒน์
วัฒนันครบัญชา ผบช.สอท.

นายประเสริฐกล่าวว่า จากข้อสั่งการ
ของนายกฯ ให้เร่งปราบปรามอาชญากรรม
ทางด้านเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดย
ให้ผลการดำเนินการระยะแรกสั่งการ
ภายใน 30 วัน โดยทางกระทรวงได้
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 10 เรื่อง
ที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1.การปราบปราม
อาชญากรรมออนไลน์ โดยจับกุมได้
ทั้งหมด 6,624 ราย ส่วนเว็บพนันออนไลน์
จับกุม 3,667 ราย บัญชีม้าและซิมม้า 366
ราย 2.การปิดโซเชียลมีเดีย เว็บผิดกฎหมาย
และเว็บพนัน 16,658 รายการ และเว็บพนัน
6,515 รายการ 3.การระงับบัญชีม้า
กว่า 700,000 บัญชี และกำหนดเงื่อนไข
การเปิดบัญชีใหม่เพื่อป้องกันการนำ
เอาบัญชีไปกระทำความผิดเพิ่มเติม

4.การกวาดล้างซิมม้า 800,000
หมายเลข และระงับการโทร.ออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ที่มีโทร.ออกมากกว่า
100/วัน 36,641 เลขหมาย ส่วนผู้ที่ถือครอง
ซิมมากกว่า 100 ซิม ได้มีการให้ยืนยัน
ตัวตนแล้ว 2.58 ล้านเลขหมาย ยังไม่มา
ยืนยันตัวตนอีก 2.5 ล้านเลขหมาย และเพิ่ม
ความเข้มงวดในการเปิดซิมโทรศัพท์ใหม่
5.การดำเนินการเสาะโทรคมนาคม สาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และสายโทรศัพท์
ผิดกฎหมายตามชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้ร่วมมือกับกสทช.ดีอีเอสไอ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกวาดล้าง
และตรวจสอบตามแนวชายแดน

6.ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเฝ้า

ระวังชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทย ที่ชักชวนหลอกลวงคน
ไทยไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเน้นจังหวัดที่มีพรมแดนติด
กับประเทศเพื่อนบ้าน 7.ประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประสานงาน
กับกระทรวงการต่างประเทศเจรจาแก้
ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านและจับกุม ทั้ง
ปัญหาคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์
โดยได้หารือครบทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน
แล้ว 8.กำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลผิดกฎหมาย ให้สำนักงานก.ล.ต.ส่ง
ข้อมูลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้
รับอนุญาตให้กระทรวงดีอีเอส และปิดกั้น
ช่องทางเข้าถึง เพื่อป้องกันมิจอาชีพ
ใช้เป็นช่องทางนำสินทรัพย์ไปฟอกเงิน

9.บูรณาการข้อมูล โดยใช้ศูนย์ aoc 1441
เป็นแพลตฟอร์มกลาง ในการรับและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
10.ประสานงานกับสคบ.จัดทำประกาศ
ให้ธุรกิจขนส่งสินค้า ที่ขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์โดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็น
ธุรกิจที่เป็นรายการควบคุม ในกรณีสินค้า
ไม่ตรงปก ให้มีการชะลอการโอนเงินให้
ผู้ขาย โดยคาดว่าเดือนพ.ค.นี้จะประกาศ
มาตรการใช้ได้

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการ
ในระยะต่อไป ตามที่นายกฯ สั่งการเพิ่มเติม
ให้ดำเนินการต่อ และรายงานต่ออีกนั้น
จึงได้เพิ่มอีก 7 มาตรการดังนี้ 1.ปราบปราม
อาชญากรรมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
2.ปราบปรามป้องกันบัญชีม้า ซิมม้า
3.แก้ไขปัญหาหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์
4.เยียวยาผู้เสียหาย โดยประสานงานที่
เกี่ยวข้อง 5.เพิ่มความรับผิดชอบผู้ให้บริการ
สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม และผู้ให้บริการทางการเงิน
กรณีแพลตฟอร์มเหล่านั้นถูกมิจอาชีพ
ใช้เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชน
หากพบว่าไม่พยายามป้องกันเพียงพอ
รับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
6.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกัน
อาชญากรรมออนไลน์แบบเจาะจง 7.เร่งรัด

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในประเด็นที่สำคัญ เช่น เร่งคืนเงินผู้เสียหาย และเพิ่มโทษซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันโอนเงินแบบผิดกฎหมายโดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ฯลฯ

“ภาพรวมการติดตามการจับกุมกวาดล้าง มีสถิติที่ดีขึ้น เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่า อย่างไรก็ตามนายกฯ ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้เสียหายอย่างรวดเร็ว ในเดือนเม.ย.มีเฉลี่ย 992 คดีต่อวัน สูงขึ้นกว่าเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังกังวลอยู่ เราต้องการให้ตัวเลขนี้ลดลง มูลค่าความเสียหายประมาณ 110 ล้านบาทต่อวันซึ่งลดลงจากเดือนมี.ค. แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ เพราะเราต้องทำให้ดีกว่านี้” นายประเสริฐกล่าว

ด้านนายวิศิษฏ์กล่าวว่า จะขออนุญาตขยายความในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งภายในประเทศ อาเซียน และได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยไทยเป็นประธานคณะทำงาน ในการพูดคุยกัน ได้กำหนดแผนงานที่ทำให้สามารถทราบถึงกลไกการหลอกลวงและวิธีการป้องกันปัญหาต่างๆ ซึ่งจะทำให้การจัดการในภูมิภาคนี้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยประชุมออนไลน์กันทุกเดือน และประเด็นที่สองคือ ศูนย์ aoc ในการรับข้อมูลจากประชาชน สามารถอัปเดตในเวลาไม่นานหลังการได้รับแจ้ง แต่สิ่งที่ได้ยกระดับคือเราทำศูนย์ aoc เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทาง nectec และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะนำระบบ ai เข้ามาช่วยตรวจสอบว่าปัญหาและสาเหตุมาจากตรงไหนบ้าง ธนาคารไหนบ้างปล่อยให้มียูนิลีน่าเออะเป็นการยึดโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของไซเบอร์ซีเอ็มดีเอ ธนาคาร ผู้ประกอบการ เพราะหากเราสามารถชี้ให้เห็นว่าเขาใช้ความระมัดระวังตามวิสัยหรือพฤติกรรมแล้ว จะเป็นการปลดเปลื้องภาระความรับผิดชอบ ได้จัดตั้งทีมงานเชิงกฎหมายที่จะเชื่อมโยงข้อมูลการหลอกลวงในไซเบอร์ซีเอ็มดีเอ ข้อมูลการเปิดบัญชีม้า ข้อมูลการโอนเงิน ก็จะชี้ให้เห็นได้ว่าความเสียหายเกิดจากคนไหนได้บ้าง

นายวิศิษฏ์กล่าวอีกว่า ประเด็นสุดท้ายคืออนุกรมกฎหมายที่ดึงขึ้นมาเน้นหนักประเด็นการคืนเงิน เนื่องจากกฎหมายปง. ปัจจุบันอาจมีข้อจำกัด เพราะโดยหลักการให้ผู้ทราบว่าเงินที่ตนเสียหาย ถูกยึดมาได้แล้วให้มาแสดงตน ซึ่งทำได้ยากเนื่องจากเมื่อยึดเงินจากบัญชีออนไลน์มาเป็นกลุ่มก้อนจะไม่สามารถแยกได้ว่าเงินของผู้เสียหายอยู่ในบัญชีใด จึงได้พูดคุยกันว่า จะสร้างระบบที่ชี้ได้ว่าใครเป็นผู้เสียหายจากเม็ดเงินใด ซึ่งจะลดระยะเวลาในการคืนเงินได้ สุดท้ายคือการระงับการโอนเงิน p2p ผ่านระบบคริปโตซึ่งปัจจุบันได้กำหนดแนวทางชัดเจนว่าจะแก้กฎหมายในเรื่องนั้นเป็นประการใด

พล.ต.ต.เอกภักษ์ ลิ้มสังกาศ เลขาธิการ ปง. กล่าวว่า ปง. มีแนวทางดำเนินการในการอายัดบัญชี เมื่อผู้เสียหายแจ้งความแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งมาที่ปง. โดยข้อมูลของกนรัยจะยังอยู่ในระบบ โดยเวลานี้มีมูลค่ากว่าหลักพันล้านบาท แต่ขณะนี้ข้อจำกัดทางกฎหมายในการคืนเงินให้ผู้เสียหาย คือต้องรอให้ศาลมีคำสั่ง จึงจะนำเงินมาคืนผู้เสียหายได้โดยใช้เวลาเร็วที่สุดคือ 3 ปี ขณะนี้กำลังยกร่างกฎหมายเพื่อนำเงินที่ปง.อายัดไว้กลับมามคืนให้ผู้เสียหายเร็วขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการอีกไม่นาน

เลขาฯ ปง.กล่าวว่า ในเดือนมิ.ย.นี้ เป็นต้นไปจะรับรายชื่อบัญชีม้าจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) เพื่อประกาศให้ธนาคารรับทราบและจำกัดธุรกรรม ซึ่งคาดว่าจะประกาศให้ได้ 15,000 รายชื่อ โดยปง. ตั้งเป้าจะปิดบัญชีม้าให้ได้ 1 แสนบัญชีภายใน 1 เดือน คาดว่าภายในสิ้นเดือนก.ย.นี้ จะปิดได้ไม่น้อยกว่า 4 แสนบัญชี ผากประชาชนที่จะนำบัญชีไปขายเป็นบัญชีม้า นอกจากจะถูกดำเนินคดี จะถูกประกาศเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและธนาคารจะไม่ทำธุรกรรมเป็นเวลา 3 ปี

เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลุ้นได้เงินคืน

● คดีเร่งออก พ.ร.ก.คืนเงินที่อายัดจากโจรออนไลน์ให้เร็วขึ้น

“ประเสริฐ” ลั่นออกพระราชกำหนดคืนเงินให้ผู้เสียหายจากโจรออนไลน์ให้เร็วขึ้น หลัง ปปง.อายัดของกลางไว้หลายพันล้านบาท จ่อเพิ่ม โทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้าย โดยการใช้นวัตกรรมดิจิทัล พร้อมเปิดผลการปราบปรามโจรออนไลน์เดือน เม.ย.67

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับนายวิษณุ ทัศนียุทธ์ วิศวกร สรรพอด ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) นายธรรณัฐ อัทธนี รมทวิ.พันธ.เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ พล.ต.ต.เอกภรณ์รักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของเดือนเม.ย.67

โดยนายประเสริฐกล่าวว่า ได้พิจารณาออกพระราชกำหนดเพื่อเร่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายจากโจรออนไลน์เนื่องจาก ปปง.ได้ยึดทรัพย์สินของกลางเป็นเงินสดและทรัพย์สินหลายพันล้านบาท ซึ่งกฎหมายปกติของ ปปง.ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องรอเป็นเวลานาน กรณีเร็วสุด 3 ปี กว่าจะได้รับเงินที่ถูกหลอกลวงคืน โดยการทำงานในระยะต่อไปจะมีการเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้าย โดยการใช้นวัตกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ผิดกฎหมายด้วย

“การรับแจ้งความคดีออนไลน์ในเดือนเม.ย.2567 เฉลี่ย 992 คดี/วัน สูงกว่าการแจ้งความใน มี.ค.2567 ที่มีการแจ้งความเฉลี่ย 855 คดี/วัน แต่ในเดือน เม.ย.มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 110 ล้านบาท/วัน ลดลงจากเดือนมี.ค.ที่มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 149 ล้านบาท/วัน แต่ยังไม่พอใจ

ต้องทำให้ดีกว่านี้”

สำหรับผลการดำเนินงานในเดือนเม.ย. 67 มีการจับกุมคดีออนไลน์ทุกประเภท 6,624 คน เพิ่มขึ้น 2.7 เท่า เทียบกับ 2,430 คนต่อเดือน ช่วง ม.ค.-มี.ค.67 โดยการจับกุมคดีเว็บพนันออนไลน์ 3,667 คน เพิ่มขึ้น 3.1 เท่า เทียบกับการจับกุมเฉลี่ย 1,174 คนต่อเดือน ช่วง ม.ค.-มี.ค.67 และมีการจับกุมคดีบัญชีม้า-ซิมม้า 361 คน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า เทียบกับการจับกุมเฉลี่ย 187 คนต่อเดือน ช่วง ม.ค.-มี.ค.67 ขณะเดียวกัน มีการปิดโซเชี่ยลมีเดียเว็บผิดกฎหมายทุกประเภท 16,158 รายการ เพิ่มขึ้น 18 เท่า จาก เม.ย.66 โดยปิดเว็บพนัน 6,515 รายการ เพิ่มขึ้น 38.8 เท่า จาก เม.ย.66 ขณะที่ระงับบัญชีม้าแล้วกว่า 700,000 บัญชี แบ่งเป็นธนาคารระงับเอง 300,000 บัญชี ศูนย์ AOC ระงับ 101,375 บัญชี ปปง.ปิด 325,586 บัญชี

ขณะเดียวกัน มีการแก้ไขปัญหาและกวาดล้างซิมม้า โดยตำรวจดีอีระงับซิมม้า-ซิมต้องสงสัยแล้ว 800,000 หมายเลข และมีการระงับหมายเลขโทร.ออกเกิน 100 ครั้ง/วันแล้ว 36,641 หมายเลข ส่วนที่สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 100 ซิม มีผู้มายืนยันตัวตน 2.58 ล้านหมายเลข และยังไม่มายืนยันตัวตน 2.5 ล้านหมายเลข จึงถูกระงับแล้ว 1.46 ล้านหมายเลข และอยู่ระหว่างระงับ 1.04 ล้านหมายเลข

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และตำรวจเร่งกวาดล้าง จับกุมผู้กระทำ

ความผิดในการใช้เสาและสายสัญญาณสื่อสารที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมให้หันเสาสัญญาณเข้าในประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์ AOC ตำรวจ และ กสทช.ระหว่างจัดอบรมกำลังพลของกองทัพให้ตรวจสอบเสาและสายสัญญาณสื่อสารผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และจับกุมการลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตผ่านชายแดนไปประเทศกัมพูชา อีกทั้งมีร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเฝ้าระวังชาวต่างชาติหลอกลวงคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และสมาชิก ASEAN นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ส่งข้อมูลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทรวงดีอีปิดกั้นช่องทางเข้าถึงแพลตฟอร์ม และป้องกันมิให้มีจลาจลนำทรัพย์สินไปฟอกเงินส่วน สคบ.เร่งจัดทำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ...เพื่อแก้ปัญหาบริการเก็บเงินปลายทาง.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/กีฬา

วันที่: ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12217

Col.Inch: 40.15 Ad Value: 62,232.50

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 186,697.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กกท.เร่งแจ้งลิขสิทธิ์ยูโรต้องรอเอกชน

กกท.เร่งแจ้งลิขสิทธิ์ยูโรต้องรอเอกชน

ปราสาทสายฟ้าชนทีม 'ซีโก้' ศึกชิงเจ้าสโมสรรออาเซียน

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2024 ที่ประเทศเยอรมนี เป็นเจ้าภาพระหว่าง 14 มิ.ย.-14 ก.ค. 67 ซึ่งก่อนหน้านี้ คร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่าจะมีการหารือเรื่องการให้สิทธิ์กับทางภาคเอกชน และขอเวลาเพื่อความชัดเจนที่มากขึ้น

ล่าสุด ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง โดยย้ำชัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องของภาคเอกชน ซึ่ง คร.ก้องศักดิ์ระบุว่า เรื่องการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรนั้น อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น เนื่องจากการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ไม่ได้ได้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (must have) มีสตีร์ แกร์รี่ (must carry) ของ กสทช. ภาครัฐ รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้ โดยต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของภาคเอกชนที่จะต้องดำเนินการไปตามกลไกตลาดต่อไป

ด้านการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน รายการ "ช้อปปี้ คัพ 2024/25" แข่งขันระหว่างช่วงเดือน ส.ค.67-พ.ค.68 โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่นคร

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม กีฬ ชามธ ประธาน สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) เป็นประธานในการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวมี 12 สโมสรชั้นนำจากอาเซียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมี 2 ทีมจากประเทศไทยเข้าร่วม คือ "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำฝูง ไทยลีก 2023/24 และ "เดอะ แรบบิท" บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

ส่วนผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันออกมาดังนี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ถูกจับให้อยู่ในสายบี ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับกงอัน ฮานอย เอฟซี ทีมแชมป์ลีกเวียดนาม เมื่อฤดูกาลก่อน ซึ่งปัจจุบันมี "โค้ชซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตคาวบอยทีมชาติไทยเป็นกุนซืออยู่ ร่วมกับกัวลาลัมเปอร์ ซิตี้, บอร์เนียว เอฟซี, ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส และคาชา เอฟซี

ขณะที่บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ถูกจับให้อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับตรังกานู เอฟซี ทีเอสเอ็ม, ดงอา ฮานหัว เอฟซี และผู้ชนะเลิศอย่าง 2 ทีม ซึ่งส่วนรอบเพลย์ออฟคัด 2 ทีมสุดท้ายเข้ารอบแบ่งกลุ่ม คู่แรก ยัง เอลเฟเฟ่น เอฟซี พบ สวาย เรียง เอฟซี และคู่ที่สอง กาซูกะ เอฟซี พบ ฉาน ยูไนเต็ด

เอกชนตามกลไก! ศักยภาพไม่เกียวกกท. ย้ำชัดรายการนี้ ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด นอกนัสนสปอร์ต สื่อสารให้เข้าใจ กท.ทำความเข้าใจเรื่องข้อ ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2024 ที่จะ ★ มีต่อหน้า 14

เอกชนตามกลไก! ☆ ต่อจากหน้า 13

ฟาดแข้งวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2567 ที่เยอรมนี ย้ำรายการนี้ไม่ได้อยู่ในกฎนัสนสปอร์ต ดังนั้นภาครัฐ รวมทั้ง กทท. จึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้ โดยต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของภาคเอกชนที่จะดำเนินการไปตามกลไกตลาดต่อไป

นางสาวสมจรสมิงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และโฆษก กทท. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2024 ที่ประเทศเยอรมนีจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2567 นั้น

เรื่องดังกล่าว กทท. โดย ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. ขอเรียนว่า เรื่องการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรนั้นอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเนื่องจากการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ไม่ได้

อยู่ภายใต้กฎ Must Have และ Must Carry ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาครัฐ รวมทั้ง กทท. จึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้ โดยต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของภาคเอกชนที่จะต้องดำเนินการไปตามกลไกตลาดต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมบอร์ด กสทช. มีมติเอกฉันท์ 7-0 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เห็นชอบให้ตัดรายการฟุตบอลโลกออกจากหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 (ประกาศนัสนสปอร์ต) ทำให้ในปัจจุบันเหลือรายการนัสนสปอร์ต 6 รายการ ประกอบด้วย ซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชียเกมส์, เอเชียพาราเกมส์, โอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ที่ต้องเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ภาคพื้นดิน) เป็นอันดับแรก

LEGAL WRANGLING

A Thai court has agreed to hear True Digital's lawsuit against an NBTC commissioner, who filed a counter-complaint. **B4**

Court to rule on True lawsuit against NBTC

Commissioner charged with dereliction of duty

KOMSAN TORTERMVASANA

The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases is scheduled to rule on May 14 on True Digital Group's lawsuit against the National Broadcasting and Telecommunications Commission's (NBTC) Pirongrong Ramasoota on the grounds of dereliction of duty.

The court accepted the case for its consideration in March.

Meanwhile, Mrs Pirongrong has filed a



It should be the duty of the Office of the National Anti-Corruption Commission, not a private company, to bring a charge against a state official.

PIRONGRONG RAMASOOTA
Commissioner, NBTC

complaint to the court this week against the ongoing consideration process, noting that the court has only considered True's filing document and has yet to summon witnesses to provide testimony.

True Digital Group is an arm of True Corporation. According to the company's complaint, the NBTC has yet to establish rules to govern over-the-top (OTT) service platforms.

Therefore, True Digital Group does not have to seek the NBTC's permission to offer OTT services.

OTT refers to a platform that delivers streamed content via an internet channel.

However, there are grounds to believe that in March 2023, Mrs Pirongrong ordered the then acting NBTC deputy secretary-general to notify 127 radio and TV broadcasting licence holders that True Digital Group is not permitted to operate this kind of broadcasting service.

True Digital believes that this notification may have led those broadcasters to believe that the company illegally operated the service and might suspend the company's content on their channels.

True Digital Group believes the act by Mrs Pirongrong shows that she allegedly intended to cause damage to the company, which amounts to dereliction of duty.

Mrs Pirongrong said if the court ordered her to be suspended from her duties, she would lodge an appeal against such a ruling.

She added that she believes that in the case of a state official's dereliction of duty, it should be the duty of the Office of the National Anti-Corruption Commission, not a private company, to bring a charge against a state official and it should include a complete witness testimony process.